

(สาธารณะ) สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ



KIAN สวัสดิ์คาวาซากิ

มีฉบับภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เหนปาลและภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย

ลงในโฮมเพจสมาคม <https://www.kian.or.jp/hlkws.html>

〒 211-0033 จังหวัดคานากาวา เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ ชิซุกิออนโจ 2-2

โทรศัพท์:044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 <https://www.kian.or.jp/> E-mail : kiankawasaki@kian.or.jp

ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ

หน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติขยายการให้บริการ !

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 หน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติแบบวันสต็อปเซ็นเตอร์ ได้เริ่มเปิดให้บริการในเวลาใหม่แล้ว พร้อมกับมีฟังก์ชันบริการล่ามแปลทางโทรศัพท์ซึ่งเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่นี้ ดังนั้นหากต้องการติดต่อ



สอบถามในวันที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำภาษาที่ต้องการ ก็สามารถเลือกใช้บริการนี้ได้

เวลาให้คำปรึกษา 9:00 น. – 17:00 น. (ให้บริการในเวลาพักกลางวันด้วย)

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโดยทั่วไปหรือการเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเข้าเรียน การหางาน เปิดภาคการศึกษาใหม่ การย้ายที่อยู่ และอื่น ๆ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจะมาติดต่อโดยตรงที่หน่วยบริการให้คำปรึกษาก็ได้

เทศกาลนานาชาติ ณ คาวาซากิ ประจำปี 2021

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางสมาคมได้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลนานาชาติประจำปี ที่เดิมมีกำหนดการจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม

ห้องเรียนภาษาสำหรับเด็กในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

กำหนดการ : วันที่ 21 (พุธ)/ 22 (พฤหัสบดี)/23 (ศุกร์) เดือนกรกฎาคม 2021 (ยังไม่ได้กำหนดเวลาเรียน)

จำนวนผู้เรียน : ห้องเรียนละ 15 คน(หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับจะทำการจับฉลาก)

ค่าเรียน : คลาสละ 3,300 เยน(รวมราคาอุปกรณ์และตำรา) สถานที่ : ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

วิธีการสมัคร : กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่โฮมเพจของสมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ

1.ระบุชื่อคอร์สเรียน 2.ชื่อเด็กในอักษรภาษาอังกฤษและคำอ่านคาตากานะ 3. ชั้นปีการศึกษา 4. ชื่อผู้ปกครอง

วันหมดเขตการสมัคร : จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021



ชื่อคอร์ส	เวลา	คุณสมบัติของนักเรียน	วิทยากร
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก A	13:00 น. – 14:00 น.	นร.ประถมปีที่ 1, 2	Fujikura Erudabeatorisu
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก B	14:30 น. – 15:30 น.	นร.ประถมปีที่ 3, 4	(จากประเทศอาร์เจนตินา)
ภาษาสเปนสำหรับเด็ก	10:30 น. – 11:30 น.	นร.ประถมปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5	Ichikawa Jobanni (จากประเทศเปรู)

คอลเซ็นเตอร์สำหรับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

หน่วยให้คำปรึกษาในภาษาต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (คอลเซ็นเตอร์)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0120-761770 (หมายเลขโทรฟรี)

เวลาให้บริการ : โปรดดูจากข้อมูลด้านล่างนี้ (มีให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการด้วย)

- ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน เวลา : 9:00 น. – 21:00 น.
- ภาษาไทย : 9:00 น. – 18:00 น. • ภาษาเวียดนาม : 10:00– 19:00 น.



การจัดบรรยายวิธีการเขียน “ใบสมัครบ้านเอื้ออาทรของเทศบาลเมือง” สำหรับชาวต่างชาติ
สำหรับท่านที่มีปัญหาวิธีการเขียนสมัครเข้าโครงการบ้านเอื้ออาทรของเทศบาลเมือง ทางศูนย์มีบริการช่วยเหลือในการกรอกใบสมัครพร้อมจัดส่งเอกสารให้โดยตรง (มีบริการล่าม ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี เกาหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน ตากาล็อก ไทย เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย)

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน เวลา 10 : 00 น. - 12 : 00 น. **ฟรี** **ต้องจองใช้บริการล่วงหน้า !**

สถานที่ : ห้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ชั้น 2 ศูนย์นานาชาติควาซากิ

ระยะเวลาการสมัคร : สมัครได้จนถึงวันพุธที่ 9 มิถุนายน เวลา 16:30 น. ผ่านทางโทรศัพท์หรือเข้ามาที่ศูนย์

บ้านเอื้ออาทรของเทศบาลเมืองคือที่พักอาศัยซึ่งทางรัฐบาลและทางเมืองได้ร่วมมือกันจัดสร้างเพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยและมีรายได้น้อยสามารถอยู่อาศัยได้ด้วยค่าเช่าที่ต่ำ ซึ่งแตกต่างจากที่อยู่อาศัยส่วนตัว เพราะมีกฎระเบียบต่างๆ เช่น การกำหนดรายได้ในขณะที่สมัครและช่วงหลังจากย้ายเข้าแล้ว ทั้งนี้แม้จะไม่มีค่าตอบแทนเจ้าของบ้านหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุ แต่จะมีการสำรวจรายได้ทุกปีเพื่อกำหนดค่างวดค่าเช่า

คุณสมบัติในการสมัคร (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (2) อาศัยหรือทำงานในเมืองควาซากิระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

(3) รายได้ต่อเดือนไม่เกินข้อกำหนด (4) มีปัญหาด้านที่พักอาศัย และอื่นๆ



หน่วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองควาซากิ

หากท่านต้องการสอบถามในเรื่องต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเราได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- ★ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ขยายเวลาบริการให้คำปรึกษา !
- * เวลาให้บริการ 9:00 น. – 17:00 น. (ให้บริการในช่วงพักกลางวันด้วย)
- * สายตรงถึงผู้ให้คำปรึกษา โทร. 044-455-8811



โฮมเพจสมาคมนานาชาติ
เมืองควาซากิ

ต้องการรับคำปรึกษาในวันที่เจ้าหน้าที่ประจำภาษาไม่อยู่ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์เพื่อรับคำปรึกษาได้

ภาษา	วัน
ภาษาอังกฤษ	จันทร์ ถึง เสาร์
ภาษาโปรตุเกส	อังคาร • สุกร์
ภาษาเกาหลี • เกาหลีเหนือ	อังคาร • พุธหัส
ภาษาเวียดนาม	อังคาร • สุกร์
ภาษาอินโดนีเซีย	อังคาร • พุธ

ภาษา	วัน
ภาษาจีน	จันทร์ ถึง เสาร์
ภาษาสเปน	อังคาร • พุธ
ภาษาตากาล็อก	อังคาร • พุธ
ภาษาไทย	จันทร์ • อังกร์
ภาษาเนปาล	อังคาร • เสาร์

* จัดบริการให้คำปรึกษาฟรีโดยนายโนตริพับบลิก (ให้คำปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่สามารถจองใช้บริการล่ามได้)

วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 14:00 น. - 16:00 น.

สถานที่ : ศูนย์นานาชาติเมืองควาซากิ ชั้น 2 ห้องประชุมสมาคม